



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอนามัย (กองสุขาภิบาลอาหาร โทร. ๐ ๒๐๓๕ ๑๘๖๑-๒ หรือ ๒๓๙๗ โทรสาร ๐ ๒๐๓๕ ๑๘๖๑)

ที่ กท ๐๗๑๔/๑๗๓๐

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหารและแอปพลิเคชัน BKK Food Safety

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ตามที่ สำนักอนามัย ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร วัตถุประสงค์เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการสุขาภิบาลอาหารให้เป็นระบบ สามารถรับทราบปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่ โดยได้ว่าจ้างบริษัท จีคซอร์ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาระบบฯ โดยดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการอาหารจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อใช้กับงานของสำนักงานเขต ๕๐ เขต (ระบบงานสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล) รวมทั้งได้ติดตั้งระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหารบนศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร และได้ดำเนินการอบรมการเข้าใช้งานระบบฯ ให้กับหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ๕๐ เขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีข้อมูลถูกต้อง รวมทั้งเกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัยจึงขอความร่วมมือสำนักงานเขต ดำเนินการ ดังนี้

๑. เข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยนำเข้าข้อมูลผลการตรวจสอบลักษณะของสถานประกอบการ ผลการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ข้อมูลผู้สัมผัสอาหาร และการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเข้าใช้งานระบบฯ ได้ทาง <http://bmafoodsafety.bangkok.go.th/> และให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BKK Food Safety เพื่อใช้ปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS รหัสผู้ใช้งานฯ และรายละเอียดขั้นตอนการใช้งานปรากฏใน OR Code ท้ายบันทึก พร้อมทั้งให้ยกเลิกการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยทางหนังสือราชการ

๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตที่เชื่อมโยงข้อมูลมาจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อใช้กับงานของสำนักงานเขต ๕๐ เขต (ระบบงานสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล) เช่น จำนวนสถานประกอบการอาหาร สถานะของใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง(คงอยู่/เลิกกิจการ) ชื่อจุดผ่อนผัน เป็นต้น กรณีไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

๓. ตรวจสอบคัดกรองประเภทสถานประกอบการอาหารให้ถูกต้องกับประเภทที่ประกอบการ เช่น สถานที่สะสมอาหาร ถ้ามีขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร กำหนดให้เป็นประเภทมินิมาร์ท ถ้ามีขนาดพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร กำหนดให้เป็นประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดพิกัดในแผนที่ของสถานประกอบการในแต่ละประเภท

๔. ประชาสัมพันธ์...

๔. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน BKK Food Safety เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการสุขาภิบาลอาหาร ตรวจสอบข้อมูลของสถานประกอบการของตนเอง และสามารถประเมินสุขลักษณะของสถานประกอบการตนเองเบื้องต้น

๕. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน BKK Food Safety เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการสุขาภิบาลอาหาร ประเมินสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหารเบื้องต้นโดยการประเมินให้ดาว (Star Rating) และร้องเรียนข้อบกพร่องของสถานประกอบการอาหาร

๖. รายงานปัญหา อุปสรรค ในการเข้าใช้งานระบบฯ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป รวมทั้งขอรหัสผู้ใช้งานระบบฯ เพิ่มเติม (สำหรับข้าราชการ) โดยส่งให้กองสุขาภิบาลอาหารทางอีเมล [streetfood.bma@gmail.com](mailto:streetfood.bma@gmail.com) ตามแบบรายงานที่ปรากฏใน QR Code

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายผดุงศักดิ์ แจ้งดี นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๕ ๑๘๖๑-๒๓๓๓ หรือ ๒๗๙๗ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์)  
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร

ลำดับ	เรื่อง	ลิงค์/QR Code
๑	URL ระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร	<a href="http://bmafoodsafety.bangkok.go.th/">http://bmafoodsafety.bangkok.go.th/</a>
๒	แอปพลิเคชัน BKK Food Safety สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android หรือระบบปฏิบัติการ iOS	 <p>BKK Food Safety App</p>
๓	เอกสารการเข้าใช้งานระบบฯ (๑) ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น (๒) หมายเลขโทรศัพท์ประสานงานแก้ไขระบบฯ (๓) แบบฟอร์มการแจ้งปัญหาฯ (๔) สื่อประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน BKK Food Safety	 <p><a href="https://qr.go.page.link/tun87">https://qr.go.page.link/tun87</a></p>